

Số: 102 /TB-VPUBND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác phát triển chính quyền số, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng và triển khai Đề án 06 tỉnh Ninh Bình 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ngày 13/6/2023, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác phát triển chính quyền số, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng và triển khai Đề án 06 tỉnh Ninh Bình 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Tổng Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của UBND tỉnh; Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh (các Tổ giúp việc) và Thủ trưởng một số ngành, đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo công tác chuyển đổi số, báo cáo về nhiệm vụ triển khai Đề án 06, các ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu dự Hội nghị; đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh kết luận, như sau:

UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ Công tác triển khai Đề án 06, các Tổ giúp việc và các cấp, các ngành trong thời gian qua. Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác chỉ đạo, triển khai phát triển Chính quyền số, Chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng và Đề án 06 của tỉnh tiếp tục đã đạt được những kết quả tích cực: Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là lãnh đạo các cấp trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số đã được nâng lên rõ rệt và tham gia ngày càng tích cực vào công tác chuyển đổi số của tỉnh; cơ sở hạ tầng phục vụ cho chuyển đổi số đã được quan tâm đầu tư, các ứng dụng dùng chung quy mô cấp tỉnh được khai thác, vận hành ổn định; việc triển khai thực hiện 5 nhóm tiện ích của Đề án 06 đáp ứng mục tiêu, yêu cầu và lộ trình đề ra; các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng tiếp tục được đầu tư, triển khai đồng bộ, toàn diện theo mô hình 4 lớp, đáp ứng các yêu cầu phục vụ chuyển đổi số. Ninh Bình đã hoàn thành việc cấp 100% thẻ CCCD gắn chíp cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh, là 1 trong 5 tỉnh hoàn thành sớm nhất toàn quốc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06 vẫn còn có một số tồn tại như: Công tác tham mưu, tổ chức thực hiện chuyển đổi số ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự đáp ứng yêu cầu; năng lực

các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng, Tổ Công tác Đề án 06 ở thôn, xóm, tổ dân phố, cấp xã không đồng đều, do đó chất lượng, hiệu quả hoạt động còn hạn chế; cơ chế chính sách, vị trí việc làm về công nghệ thông tin còn gặp khó khăn; việc triển khai xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển chính quyền số còn chậm; thực hiện chuyển đổi số trong một số lĩnh vực ưu tiên như: Y tế, Giáo dục, Du lịch, Nông nghiệp... còn đơn lẻ, chưa đồng bộ; công tác đảm bảo an toàn thông tin, đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng còn bị động.

Để hoàn thành các mục tiêu, tiến độ thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 theo Kế hoạch trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng phát triển cơ sở dữ liệu dân cư, định danh, xác thực điện tử tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động số 80/KH-BCĐ ngày 10/5/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 15/12/2022, Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 24/6/2022; trong đó cần tập trung nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai, cung cấp thông tin, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành qua Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh.

- Xác định giải pháp cốt lõi, trọng tâm, cụ thể về công tác chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số đồng bộ, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, không trùng lặp và phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Kiểm tra, rà soát, xây dựng, chuẩn hóa hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; khẩn trương triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần.

- Tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu mở thuộc phạm vi quản lý; xây dựng, triển khai đồng bộ, hiệu quả các ứng dụng dùng chung tạo sự thay đổi căn bản, toàn diện phương thức, cách thức trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi hoạt động của cơ quan, đơn vị lên môi trường số; chú trọng tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức, kỹ năng về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

- Căn cứ chức năng, thẩm quyền, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại

Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 10/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo, Công văn số 38/UBND-PVHCC ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” và xây dựng báo cáo định kỳ về kết quả triển khai Đề án 06 và các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu, đúng lộ trình đề ra.

- UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ Công tác đề án 06 cấp huyện, cấp xã; Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, bản, khu phố để phổ cập kỹ năng số cho người dân. Rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi số cấp xã đảm bảo hoàn thành đúng lộ trình các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 03/10/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh phiên bản 1.0.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về các dự án, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề pháp lý, thủ tục triển khai thực hiện ngay từ những bước đầu tiên.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai hoàn thành, hiệu quả các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình đã đặt ra.

- Kịp thời tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số; đôn đốc triển khai xây dựng, phê duyệt cấp độ và triển khai phương án đảm bảo an toàn thông tin cho các Hệ thống thông tin

- Tích cực, chủ động, tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ, nền tảng số, đổi mới phương pháp, cách thức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và an toàn thông tin mạng đảm bảo hiệu quả, thực chất; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai xây dựng, duy trì Trang thông tin điện tử chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình nhằm thiết lập kênh tương tác, cung cấp thông tin chính thống về tình hình, kết quả, mức độ thực chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư, xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của Trung tâm Dữ liệu, Kho dữ liệu dung chung, Điện toán đám mây dùng riêng (private cloud) của tỉnh.... Nâng cấp, bổ sung các tính năng, chức năng của các phần mềm, nền tảng

số dùng chung quy mô cấp tỉnh để đáp ứng các yêu cầu về phát triển, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng.

- Tổ chức thực hiện Quyết định số 73/QĐ-BCĐ ngày 30/5/2023 của Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022; tập trung hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số ở cấp xã; hoàn thiện, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm mô hình chính quyền số cấp huyện, cấp sở, ngành lấy cơ sở, kết quả nhân rộng triển khai trong tỉnh.

3. Công an tỉnh

- Tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh; nghiên cứu các giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhằm thúc đẩy hoàn thành đúng tiến độ, lộ trình các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh giao. Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tiếp tục thực hiện các giải pháp để bảo đảm dữ liệu dân cư luôn “*đúng, đủ, sạch, sống*”, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát, đề xuất nâng cấp, mở rộng đầu tư hạ tầng cơ sở công nghệ thông tin của các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử để đảm bảo thực hiện các mục tiêu của Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PTTH Ninh Bình, Báo Ninh Bình làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về các nội dung của Đề án 06; tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả để nâng cao nhận thức, kỹ năng số, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm số, dịch vụ số, các tiện ích của Đề án 06 mang lại. Trong đó, tập trung triển khai cung cấp các dịch vụ công thiết yếu, ứng dụng các tính năng của chip điện tử gắn trên thẻ Căn cước công dân và ứng dụng định danh điện tử (VNeID) trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội phục vụ người dân, doanh nghiệp.

4. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ động, khẩn trương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh trong tham mưu, tổ chức triển khai các nhiệm vụ, dự án phục vụ chuyển đổi số; ứng dụng phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tạo lập, chuẩn hóa, liên thông cơ sở dữ liệu chuyên ngành tư pháp đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình phục vụ triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 và chuyển đổi số của tỉnh. Ưu tiên tập trung nghiên cứu, đẩy nhanh việc triển khai xây dựng, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu hộ tịch, cơ sở dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính; lý lịch tư pháp và công chứng, chứng thực.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với các huyện, thành phố chưa thực hiện. Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu đất đai đã được tạo lập; hướng dẫn, triển khai thực hiện hiệu quả các dịch vụ công thiết yếu, trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện dịch vụ “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (*đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân địa chỉ*)” trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ, đồng bộ trong toàn ngành; trong đó, ưu tiên tập trung triển khai bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

8. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh: Chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tuyên truyền để người dân mở tài khoản ngân hàng và khai thác các dịch vụ của ngân hàng số cung cấp.

9. Cục Thuế tỉnh: Tiếp tục đôn đốc, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện ứng dụng hoá đơn điện tử. Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai, đăng ký phương tiện giao thông... của ngành Thuế.

Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh có trách nhiệm giúp UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ trên; chủ động tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung đảm bảo phù hợp, khả thi. Định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND tỉnh;
 - Thành viên BCD CDS tỉnh;
 - Thành viên TCT triển khai Đề án 06 tỉnh;
 - Ngân hàng NN VN chi nhánh tỉnh;
 - Công ty TNHH MTV Điện lực NB;
 - Bru điện tỉnh; VNPT, Viettel Ninh Bình;
 - Báo NB, Đài PTTH NB, Công TTĐT tỉnh;
 - Lưu: VT, các VP, TT.
- HP_VP6_03.KLHN

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Nam